



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 1. กรณีค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ให้แบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.1 มหาวิทยาลัย ไม่เกินร้อยละ 30 1.2 คณะต้นสังกัดและภาควิชาที่สังกัด ให้พิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม 2. กรณีได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นแล้วบางส่วน สำหรับส่วนที่เหลือให้คณะต้นสังกัดและภาควิชาที่สังกัดพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม	ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้สถาบันและสำนักได้รับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันกับคณะ สำหรับเงื่อนไขการพิจารณา เช่น จำนวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มาตรฐานของการประชุม มาตรฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	อนุมัติ
		รายงานผลการดำเนินการเลือกหน่วยงานผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา	ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จะสิ้นสุดวาระในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่
		- มหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณะมนุษยศาสตร์รายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้งสถาบันฯ กรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว จำนวน 3.8 ล้านบาท ทำการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดดำเนินการได้ในปลายปีการศึกษา 2550 ซึ่งคณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะฯ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปรากฏว่าจำเป็นต้องมีการเจรจาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องงบประมาณในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ความแตกต่างของวัฒนธรรมในการทำงานและการจัดตกแต่งสถานที่	ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีนนั้น ให้ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชน ส่วนเรื่องของโครงสร้างของบุคลากร ควรระบุขอบข่ายภาระงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และเตรียมการจัดทำกำหนดการเปิดอย่างเป็นทางการให้เร็วที่สุด	
		ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ รศ.วัฒนา สวรรยาธิปิติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มก. ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคาดว่าจะได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในการด้านการศึกษาหรือด้านการเกษตร จึงขอความร่วมมือกับคณะ สำนัก สถาบัน ที่มีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจะนำไปใช้ในการอภิปรายต่าง ๆ และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เป็นตัวแทนในการให้ความเห็นเกี่ยวกับวิชาการทางการเกษตร การพัฒนาการศึกษา และสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะเข้าสู่ระบบการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาแจ้งยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งยืนยันไปแล้ว และปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการทบทวนในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมีการทำวิจัยสถาบัน หรือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบแล้ว เพื่อให้ทราบถึงข้อดี-ข้อเสีย ว่าควรจะได้ดำเนินการไปในทิศทางใด	
		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ทราบว่า อันดับ World University Ranking on the Web ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเดิมเป็นอันดับที่ 1 ขณะนี้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลื่อนมาเป็นอันดับที่สอง	
		หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (รอบ 12 เดือน) เสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	
3	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
5	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวผลิตภัณฑ์ - โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอบรรจุ 2 หลักสูตร ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	
6	วิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติโครงการและงบประมาณรายจ่ายงานเขตกำแพงแสน ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,680,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายจากบัญชีรายได้งานเขตกำแพงแสน เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ	อนุมัติ
7	สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็น 9 ฝ่าย และ 3 ศูนย์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	คณะประมง	ขออนุมัติตั้งชื่ออาคารของคณะประมง	อนุมัติ
9	กองบริการการศึกษา	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่องานในสังกัดกองบริการการศึกษา	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
10	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยพณิชยณวินานาชาติ	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ภาคพิเศษ 2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการฯ	1. เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
11	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษา โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ในลักษณะนี้ ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ ภาควิชาและคณะ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
12	คณะสังคมศาสตร์	1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ 2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ	1. เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตว่า ให้คณะรับผิดชอบในการควบคุมจำนวนนิสิตที่เปิดรับในแต่ละหลักสูตรไม่ให้เกินจำนวนตัวเลขที่คณะได้เสนอขอรับนิสิตเข้าศึกษาในปี 2550 ซึ่งผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตแล้ว
13	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
14	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 051465 ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหมัก 3(2-3) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 241494 แนวคิดเชิงวิพากษ์และการออกแบบงานวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
16	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 4) รวม 47 คน	
17	สำนักหอสมุด	สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 24 แห่ง โดยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2549	ที่ประชุมรับทราบ และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันวารสาร KU Journal ได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลของ scopus และกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถิติการจัดอันดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถนำเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้
18	สำนักประกันคุณภาพ	รายงานภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในสำหรับวิทยาเขต ประจำปี 2548	ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับคณะวิชา และวิทยาเขต ประจำปี 2548 ของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรคณะเกษตร ควรจะเป็นผู้อำนวยการสถาบัน-คันควัวและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password

ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้ขอให้คณะดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากการเจรจา ใน 6 ประเด็นดังนี้

1. การบรรจุบุคลากรใหม่สาย ก ของมหาวิทยาลัยฯ ควรเน้นคุณวุฒิปริญญาเอก

- ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง เร่งดำเนินการบรรจุ และหากหน่วยงานใดมีบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสนใจสมัครเป็นบุคลากรในสาย ก ขอให้ส่งชื่อพร้อมคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานเงินงบประมาณเพื่อจะได้พิจารณาต่อไป

- เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการปรับเปลี่ยนข้าราชการสาย ข ที่มีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งช่วยงานสอนและทำวิจัย ให้สามารถปรับเป็นข้าราชการสาย ก ได้ หรือปรับเปลี่ยนให้มีตำแหน่งอาจารย์วิจัย

2. การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ควรเน้นหลักสูตรที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และเน้นการรับนิสิตเพิ่มในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- มอบบัณฑิตวิทยาลัยและคณะร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนหลักสูตรและจำนวนนิสิตใหม่ที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550-2551 และสัดส่วนการเปิดหลักสูตร แผน ก และแผน ข

- มอบรักษาราชการแทนรองฯ ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบัณฑิตวิทยาลัยหารือร่วมกันเรื่องรูปแบบของงานวิจัยเพื่อให้มีการเชื่อมโยงระหว่างงานสอนและวิทยานิพนธ์ของนิสิต

- ในการทำโครงการวิจัยขอให้นักวิจัยเสนอชื่อและจำนวนนิสิตในความดูแลมาด้วยเพื่อนำไปพิจารณาให้สอดคล้องกับงบวิจัยที่ได้นำไปสนับสนุนนิสิตในการทำวิจัย

3. เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนขอบข่ายของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ เนื่องจากงานบริการวิชาการบางโครงการมีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยมาก จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรเน้นเพิ่มค่าน้ำหนักในงานวิจัยเพิ่มขึ้น และชะลอการเติบโตของงานบริการวิชาการ

- การให้นิยามความคำว่า “บริการวิชาการ” ควรตีความเพื่อเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการบางกรณีให้ถือว่าเป็นงานวิจัยได้ด้วย

- ในกรณีที่ได้รับจ้างทำงานวิจัยให้หน่วยงานภายนอก ผู้วิจัยควรเจรจากับผู้ว่าจ้างให้มีชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในผู้ร่วมวิจัยด้วย

- ควรมีการประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กับสำนักบริการ-วิชาการ ในการนำโครงการพัฒนาวิชาการที่หน่วยงานอื่นว่าจ้างให้ทำการวิจัยมานับเป็นโครงการวิจัย

- ขอให้คณะรวบรวมข่าวสารทางวิชาการส่งให้งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้จัดส่งให้กับหนังสือพิมพ์ได้เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

- ในกรณีการทำงานวิจัยที่เป็นปากเปล่า ควรมีเอกสารที่เป็นหลักฐานไว้เพื่ออ้างอิงได้ โดยให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้รับรอง

4. ด้านฐานข้อมูล ควรมีการเร่งพัฒนาฐานข้อมูลให้ครบ

- มหาวิทยาลัยฯ จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลให้เป็นระบบ โดยจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

5. ควรมีการประสานกับหน่วยงาน ก.พ.ร. ของคณะ สถาบัน/สำนัก ให้รับทราบข้อตกลง และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

- ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญและขอความร่วมมือในการดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

หากหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่กองกลาง ซึ่งจะได้นำรวบรวมสรุปนำเสนอ

